
 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
จังหวัดนครสวรรค ์

********************* 
 

๑. ชื่อโครงการ   โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวดัภาคเหนือ 
(ตอนลา่ง) ณ จงัหวัดนครสวรรค ์

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ วันศกุร์ที ่๑๘ – วันเสาร์ท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                            

๓. สถานที ่ ๑. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอชุมแสง  
  ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๒. ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ า บึงบอระเพ็ด  
  ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๓. (คณะย่อย) ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
   ต าบลพิกุล อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๔. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล   
  ต าบลสระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 ๕. ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี 
  ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ ๑๑ 
  ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

 ๖. (คณะย่อย) ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุหะคีรี  
  อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๔. กลุ่มเป้าหมาย  

 หนว่ยงานภาครฐั                                         ประชาชนทัว่ไป 

                                   เยาวชน                                                    อืน่ ๆ  

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดนครสวรรค์ รวมจ านวน ๒๐๐ คน 

√ 

  

 

√ 

 √ 
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๕. สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาติ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ฉบับปัจจุบันและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความ
ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไป  
สู่ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพ้ืนที่ไปพบปะกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ 
  ทั้ งนี้  สมาชิกวุฒิสภามีหน้าที่และอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วฒุสิภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการตดิตาม เสนอแนะ และ
เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจน 
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างเสริม
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างรายได้และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติของทั้งสองจังหวัด โดยจังหวัด
นครสวรรค์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ว่า “นครสวรรค์คนธรรมดี สังคมพอเพียง ชุมทางขนส่งทางราง 
อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และจังหวัดอุทัยธานีมีวิสัยทัศน์ที่ว่า “เมืองท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศเกษตรปลอดภัยสังคมอุทัยผาสุก” เพ่ือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของประเทศที่ว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
๖. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครสวรรค์ 

 ประวัติความเป็นมา นครสวรรค์ เป็นเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นในสมัยกรุง
สุโขทัยเป็นราชธานี เป็นเมืองหน้าด่านส าคัญในการท าศึกสงครามมาทุกสมัย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย  
กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นหัวเมืองชั้นตรีซึ่งปรากฏอยู่ตามกฎหมายเก่าในสมัยแผ่นดินสมเด็จ
พระเอกาทศรถ ราว พ.ศ. ๒๑๐๐ ว่าด้วยเรื่องดวงตราประทับหนังสือที่ให้เสนาบดีเจ้ากระทรวงใช้ใน
ราชการ ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศ มีระยะทางจากกรุงเทพฯ ทางถนน 
๒๓๗ กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ ๒๕๐ กิโลเมตร พื้นที่ของจังหวัด ๙,๕๙๗.๖๗๗ ตาราง
กิโลเมตร หรือ ๕,๙๙๘,๕๔๘ ไร่ อาณาเขตการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์จัดรูปแบบการปกครองตาม
ลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ อ าเภอ ๑,๔๓๒ หมู่บ้าน ๑๒๘ ต าบล และ
จัดรูปแบบการปกครองตามลักษณะการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
๑ แห่ง เทศบาล ๒๑ แห่ง (เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๒ แห่ง เทศบาลต าบล ๑๘ แห่ง) และ
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องค์การบริหารส่วนต าบล ๑๒๑ แห่ง ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร 
เป็นที่ราบประมาณ ๓ ใน ๔ ของพ้ืนที่จังหวัด มีแม่น้ าสายส าคัญคือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม และ แม่น้ าน่าน 
ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ าเจ้าพระยา ผ่านช่วงกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกของ
จังหวัด มีภูเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าทึบ พ้ืนที่ป่าของจังหวัดเป็นสภาพป่าที่เชื่อมโยงติดต่อกับป่าห้วย
ขาแข้งของจังหวัดอุทัยธานี ป่าทึบของจังหวัดตากที่เชื่อมโยงไปถึงป่าทุ่งใหญ่นเรศวรของ จังหวัด
กาญจนบุรี ส่วนด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นพ้ืนที่ราบลาดเทติดต่อกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ สภาพพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ของจังหวัด เป็นที่ราบค่อนข้างเรียบแคบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าโดยเฉพาะตอนกลางของจังหวัด 
สภาพพ้ืนที่ทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีลักษณะเป็นแบบลอนลูกคลื่น ยกตัวขึ้นจากตอนกลาง
ของจังหวัดลักษณะภูมิอากาศ มีลักษณะอากาศร้อนชื้น มีช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งที่เห็นชัดเจน ฤดูฝน
ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในช่วงกลางเดอืนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม และจะมีฝน
ตกชุกในเดือนกันยายน – ตุลาคม ส่วนฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก -เฉียงเหนือ ในช่วง
กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ และจะมีอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายเดือนธันวาคม – 
กลางเดือนมกราคม  โดยสภาพภูมิอากาศของจังหวัดนครสวรรค์ สัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี 
หากปีใดปริมาณน้ าฝนมากกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะเกิดปัญหาน้ าท่วม ถ้าปริมาณฝนต่ ากว่า 
๑,๐๐๐ มิลลิเมตรต่อปี จะประสบปัญหาฝนแล้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ของจังหวัดที่มีลักษณะ
คล้ายท้องกระทะ หรือผีเสื้อกางปีกบิน 

 
๗. วิธีการด าเนินการ (ลักษณะกิจกรรม)  

   จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา        Focus Group 

  จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ ไดแ้ก่ การจดัเวทีรับฟังความคดิเหน็  
    และการถาม-ตอบปัญหาของผู้เข้าร่วมโครงการ 
    การลงพื้นที่ศึกษาดูงาน 

 

๘. วิธกีารประเมินผล 

  สังเกต  แบบสอบถาม             ใช้เครื่องมือสื่อสาร 

         (Line Application) 

  สัมภาษณ ์  อื่น ๆ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 



๔ 
 

๙. ผลการด าเนินงาน 
 ๙.๑ เชิงปริมาณ  
  - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้ ๒๐๐    คน  
  - จ านวนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  ๒๔๙    คน  
  - แบ่งออกเปน็ (อ้างองิตามกลุ่มเปา้หมาย) 

   ประชาชนทัว่ไป   เด็ก – เยาวชน  ผู้บริหาร รร./ครู  

                    ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ              ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน 

                        อื่น ๆ  ไดแ้ก่  สื่อมวลชน  

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

      - ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชนจากจังหวัดนครสวรรค์  
รวมจ านวน ๒๔๙ คน ได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประโยชน์ที่ประชาชนจะพึงได้รับจากการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งได้เสนอปัญหาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ โดยเฉพาะในด้าน
ปัญหาที่ดินท ากินชาวบ้าน (การเร่งรัดการออกเอกสารรับรองการเช่าจากกรมธนารักษ์ ) เรื่องน้ าการขอ
ขุดลอกคลอง การขอก่อสร้างฝายเพ่ือกักเก็บน้ าอุปโภคบริโภค ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า 
ข้อเสนอแนะโครงการโคกหนองนาโมเดล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งสมาชิก
วุฒิสภาจะได้น าข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปด าเนินการตามกลไกและบทบาท
หน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 

 ๙.๓ เชิงเวลา  

   เหมาะสม       ไม่เหมาะสม   

   อื่น ๆ .......................................................................... 

 

๙.๔ งบประมาณด าเนินการ  

                        เพียงพอ/เหมาะสม                          ไม่เพียงพอ 

 
 

√ 

 √ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
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๑๐. ข้อสังเกต 
  - 
๑๑. ข้อเสนอแนะ 
  - 
๑๒. สมาชกิวุฒสิภาที่รว่มโครงการ ณ จังหวดันครสวรรค์ ประกอบดว้ย 

๑๒.๑  พลอากาศเอก อดิศกัดิ ์ กลัน่เสนาะ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
     (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
๑๒.๒  นายชลิต  แกว้จินดา สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

 ๑๒.๓  พลเอก ส าเริง  ศวิาด ารงค ์ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ  
 ๑๒.๔  พลเอก ชาตอดุม  ดติถะสิริ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๕  นายทรงเดช  เสมอค า  สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๖ นายเฉลียว  เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๗  ว่าที่ร้อยตร ีวงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
     ๑๒.๘  นายจัตรุงค ์ เสริมสขุ สมาชิกวุฒิสภา/กรรมการ 
 ๑๒.๙ นายณรงค์  สหเมธาพฒัน์ สมาชิกวุฒิสภา 
 ๑๒.๑๐ นายวิทยา  ผวิผ่อง สมาชิกวุฒิสภา 
 
 ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

- นายพีระ  ทองโพธิ ์    หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
 
๑๓. สรุปสาระส าคัญของการด าเนินโครงการ 
  ๑๓.๑ กิจกรรมในวันศุกร์ที ่๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 (๑) วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอ
ชุมแสง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง  
พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายพีระ  ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นหัวหน้าส่วนราชการและผู้น าท้องที่ของอ าเภอชุมแสง จ านวน ๓๐ คน โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวัฒน์  จันทร์สุข นายอ าเภอชุมแสง และคณะให้การต้อนรับ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - กล่าวต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา โดย นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครสวรรค์ นายสุวัฒน์  จันทร์สุข นายอ าเภอชุมแสง 



๖ 
 

  - กล่าวน าวัตถุประสงค์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์  
กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) (หัวหน้าคณะเดินทาง) สรุปได้ดังนี้  

   กล่าวถึงเรื่องการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชน และติดตาม
การท างานของสมาชิกวุฒิสภาในการออกกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายประกาศใช้บังคับแล้วให้
สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ ซึ่งโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนฯ เป็นโครงการที่
จัดท าแบ่งออกเป็น ๗ คณะ ดังนี้ ๑) กลุ่มภาคกลาง ๒) กลุ่มภาคตะวันออก ๓) กลุ่มภาคใต้ ๔) กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๕) กลุ่มภาคตะวันนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๖) กลุ่มภาคเหนือตอนบน  
๗) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมพ้ืนที่
ทั่วประเทศ เพ่ือน าผลการด าเนินงานไปพิจารณากฎหมายและดูผลกระทบในการออกกฎหมายตาม
รัฐธรรมนูญ ในการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอีก ๒๐ ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ๕ ปีแรกของการปฏิรูป
ระบบงบประมาณหรือกระบวนการท่ีลงไปสู่ประชาชน เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทให้ปรากฏขึ้น การท า
ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภาต้องชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอ านาจของสมาชิก
วุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ อ านาจในการเร่งรัด ติดตาม และเสนอแนะ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจ าเป็นต้องรับรู้หรือรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของประชาชนให้ได้มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในประเทศ การอุปโภคสาธารณูปโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติต้องเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปได้ ดังนั้นภาครัฐต้องมี
นโยบายที่ชัดเจนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างดีที่สุดวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่พบ
ประชาชนของสมาชิกวฒุิสภาเป็นการรบัฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนใน
พ้ืนที่ในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิวุฒิสภาในด้าน
นิติบัญญัติ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานในพ้ืนที่ และจะได้น าปัญหา ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
ของประชาชนที่ได้รับไปด าเนินการตามกลไกและบทบาทหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป 
    - พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา/รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง 
(หัวหน้าคณะเดินทาง) ได้เปิดเวทีให้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟัง
ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากผู้แทนส่วนราชการ ผู้น าท้องที่  และประชาชนของ 
อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 
 



๗ 
 

   ๑. นายสมชาย  ปลั่งสุวรรณ  ต าแหน่ง นายก อบต.ทับกฤช  
 เรื่องที่ เสนอ  ขอให้ เร่ งรัดการออกเอกสารรับรองการเช่าจากกรมธนารักษ์   

ในพ้ืนที่ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์     
 สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 

   เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนในต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จ านวนหลายพัน
ครอบครัวอาศัยและท ากินอยู่ในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ท าให้มีปัญหาด้านการพัฒนาและ
การช่วยเหลือของภาครัฐ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ออกหนังสือให้เช่าแล้วจ้านวนหนึ่ง แต่ยังมีประชาชนอีก
ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าครัวเรือนยังไม่ได้รับหนังสือการให้เช่าในพื้นที่ดังกล่าว 
   ความต้องการ 
   - ขอให้เร่งรัดการออกเอกสารรับรองการเช่าจากกรมธนารักษ์  

๒. นายสมชาย  ปลั่งสุวรรณ  ต าแหน่ง นายก อบต.ทับกฤช (คนเดิม) 
เรื่องที่เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายทดน้ าพับใน

พ้ืนที่อ าเภอชุมแสง เพ่ือสามารถผันน้ าในแม่น้ าน่านเข้าบึงบอระเพ็ดแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค 

สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ทวีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง พ้ืนที่อ าเภอชุมแสงประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ซึ่งประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในการประกอบอาชีพ เช่น ด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์  
ด้านประมง หรือการอุปโภคบริโภคมาโดยตลอด รวมถึงบึงบอระเพ็ดที่มีปริมาณน้ าค่อนข้างน้อยส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ด 

ความต้องการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายทดน้ าพับ 

เพ่ือแก้ไขปัญหามาตลอดระยะเวลา ๑๐ กว่าปี ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับกฤช จึงได้เสนอโครงการฯ ดังกล่าวต่อนายอ าเภอชุมแสงผ่านไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครสวรรค์เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และอยากให้ทางสมาชิกวุฒิสภาช่วย
ผลักดันโครงการดังกล่าวต่อไป  

๓. นายไชยา  คลอวฒุินนัท์ ต  าแหน่ง นายกเทศมนตรเีมืองชุมแสง 
เรื่องที่ เสนอ  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
เนื่องจากงบประมาณของทางเทศบาลมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (ทางน้ า ๖ วัด ทางบก ๓ วัด) เป็นต้น เพราะโครงการก่อสร้างเพ่ือพัฒนาแหล่ง



๘ 
 

ท่องเที่ยวต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณ
เทศบาลต้องใช้จ่ายในส่วนของงานอื่นอีกหลายด้าน จึงมีความจ าเป็นต้องอาศัยงบประมาณจากส่วนกลาง
มาช่วยปรับปรุงโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้ส าเร็จ 

ความต้องการ 
       งบประมาณที่ต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 
       ๑) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 
       ๒) บันไดลงแม่น้ าตลอดแนวระหว่างท่าน้ าบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ถึงท่าน้ าบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง 

๓) ประตูเปิด-ปิดน้ า บริเวณปากคลองจระเข้เผือก และบริเวณศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง 

๔. นายสุธน  ออ่นเฉย ต าแหน่ง ผอ.โรงเรียนธนศร ี
เรื่องที่เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแสง 

อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง  
เ นื่ อ ง ด้ ว ยอ า เ ภอชุ มแสง เป็ นอ า เ ภอขนาด ใหญ่ ที่ มี ป ร ะชากรจ านวนมาก  

มีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขต
พ้ืนที่อ าเภอชุมแสงเป็นการจัดการศึกษาประเภทสามัญทั่วไป กล่าวคือการเรียนการสอนเน้นการจัด
การศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับปริญญาในเชิงวิชาการมากกว่าการสร้างอาชีพมีรายได้
ให้กับผู้เรียนซึ่งเป็นภาระให้กับครอบครัวเพราะมีค่าใช้จ่ายที่สูง ขาดการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการสร้าง
งานสร้างรายได้ พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ซึ่งในอนาคตถ้ามีการจัดการศึกษาที่สร้างอาชีพ พัฒนา
ฝีมือแรงงานให้กับผู้เรียนจะเกิดผลดีต่อชุมชนในอ าเภอชุมแสง 

ความต้องการ 
   งบประมาณก่อสร้างโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพชุมแสง จ านวน ๔๕๐ ล้านบาท 
      ๑) เป็นแนวทางที่ให้โอกาสกับเยาวชนในการศึกษาที่ตนเองชอบและถนัด 
       ๒) นักเรียนที่ไม่มีทุนเรียนต่อสายสามัญสามารถฝึกฝนอาชีพตนที่ต้องการได้ 
       ๓) เรียนรู้อาชีพที่ตนเองถนัด สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
      ๔) ท าใหเ้ยาวชนตระหนกัคณุค่าในตนเองเพ่ือพัฒนาตน 
      ๕) มีทางเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองชอบมากขึน้ 
      ๖) พัฒนาคนให้มีฝมีือแรงงานที่ขาดแคลน 

๗) สะดวกในการเดินทางและลดค่าใช้จ่าย 
 
 
 



๙ 
 

๕. นายประชา  ฉายเพ็ชร์ ต าแหน่ง อดีตหัวหน้าการประถมศึกษา อ.ชุมแสง 
เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อเสนอแนะ 
กระทรว งศึ กษาธิ ก า รมี หน้ าที่ ส ร้ า ง คน ให้ เ ป็ นคนดี คน เก่ ง  แต่ ใ นปั จ จุ บั น

กระทรวงศึกษาธิการถูกละเลย ขาดความสนใจจากผู้มีอ านาจ โดยการยุบรวมโครงการสร้างต่างๆ  
ในระดับกลุ่มโรงเรียนระดบัอ าเภอ โดยการน าบุคลากรไปรวมกนัไวใ้นระดบัจังหวดั ระดับโรงเรียน ระดบั
กลุ่มโรงเรียนและระดับอ าเภอจึงถูกละเลย ซึ่งเป็นสาเหตุให้ครูขาดขวัญก าลังใจในการท างาน ขาดการ
รวมกลุ่มช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหา ซึ่งต่างกับกระทรวงสาธารณสุขและต ารวจ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมีโอกาสได้บริการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และมีผู้บังคับบัญชาคอยควบคุมก ากับดูแล
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา กระทรวงสาธารณสุขยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลและอสม.คอยสอดส่องดูแลสุขภาพของประชาชน แต่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่สร้างคนให้
เป็นคนดีเป็นคนเก่ง สร้างคนให้มีคุณภาพและอนาคตของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ กลับถูกยุบโครงสร้างในระดับล่างๆ เพ่ือไปร่วมไว้ที่สูง ท าให้การศึกษาไทยล้าหลังไม่พัฒนา
จนถึงปัจจุบัน 

 (๒) วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ า 
บึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ  
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นายพีระ  ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนที่เกี่ยวข้อง จ านวน 
๕๐ คน ในประเด็นการบริหารจัดการน้ าและการท าประมง ทั้งนี้ ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมบึง
บอระเพ็ด โดยลงเรือของกรมประมง จ.นครสวรรค์ เพื่อศึกษาดูงานระบบนิเวศโดยรอบของบึงบอระเพ็ด
อีกด้วย โดยมี นายปรีชา  เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย  จินดาพันธ์ 
นายอ าเภอเมืองนครสวรรค์ และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อเสนอแนะและ 
การบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบึงบอระเพ็ด สรุปได้ดังนี้  

๑. บึงบอระเพ็ด มีน้ าปริมาณไม่มาก (ประมาณ ๓๐๐ ล้าน ลบ.ม.) พ้ืนที่กว้าง (ประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐ ไร)่ ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ ระดับน้ าเพิ่ม ๑ เซนติเมตร ปริมาณน้ าจะเพ่ิม ๑ ล้าน ลบ.ม. 

๒. ปลาในบึงบอระเพ็ดเปน็แหล่งน้ าขนาดใหญซ่ึ่งเคยส ารวจพบวา่ มีพันธุ์ปลามากมายหลายชนดิ 
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาน้ าจืด ๓๑ ครอบครัว ๑๔๘ ชนิด 

๓. บึงบอระเพ็ดมีพืชน้ าปกคลุมพ้ืนที่ผิวน้ าเฉลี่ย ๓๓% และพบพรรณไม้น้ า ๒๓ ชนิด แพลงก์
ตอนพืช ๔๔ ชนิด แพลงก์ตอนสัตว์ ๒๒ ชนิด 

๔. นก พบ ๑๐๖ ชนิด ใน ๘๓ สกุล ๔๑ วงศ์ ๙ อันดับ จ านวนรวม ๒๔,๙๓๔ ตัว จ าแนกเป็นนก
ประถิ่น ๖๓ ชนิด นกอพยพ ๓๒ ชนิด 



๑๐ 
 

๕. แผนปฏิบัติการเร่งด่วน ๙ โครงการ (ปี ๒๕๓ - ๒๕๖๕) วงเงินรวม ๑,๕๑๓.๕ ล้านบาท 
๕.๑ โครงการที่ ๑ : ตรวจสอบการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ “ให้ หวง ห้าม” 
๕.๒ โครงการที่ ๒ : บริหารจัดการน้ าท่วม น้ าแล้ง รักษาระบบนิเวศ ด าเนินการโดย หน่วยขุด

ลอกและก าจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดกรมประมง 
๕.๓ โครงการที่ ๓ : ปรับปฏิทินการปลูกพืช 
๕.๔ โครงการที่ ๔ แผนขุดลอกตะกอนดินบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ 
๕.๕ โครงการที่ ๕ ขุดบึงบอระเพ็ด ลักษณะเป็น Deep Pool จ านวน ๔ แห่ง 
๕.๖ โครงการที่ ๖ ขุดคลองดักตะกอนตามแนวขอบบึงบอระเพ็ด 
๕.๗ โครงการที่ ๗ ปรับปรุงประตูระบายน้ าปากคลองบอระเพ็ด 
๕.๘ โครงการที่  ๘  : โครงการระบบส่งน้ าจากแม่น้ าน่าน -บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา )  

ความคืบหน้าของโครงการ : ผ่านการท าประชาพิจารณแล้ว อยู่ระหว่างรองบประมาณด าเนินการปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕.๙ โครงการที่ ๙ ปรับปรุงประตูระบายน้ าปากคลองบางปอง (แผนงานก่อสร้าง ปี ๒๕๖๖ – 
๒๕๖๘) งบประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท 

 (๓) (คณะย่อย) วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ต าบลพิกุล อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) คณะย่อย น าโดย พลเอก ชาติอุดม  ติดถะสิริ 
นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ และนายทรงเดช  เสมอค า สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะคณะผู้บริหาร
โรงเรียนในอ าเภอชุมแสง จ านวน ๒๐ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
โดยมี นายพงษ์เทพ  เจริญไทย ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาชิก
วุฒิสภาได้รับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สรุปได้ดังนี้  
  ๑. นายจิรัฏฐิติกาล  ทองดี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนิน 

  ประเด็นที่เสนอ ผลกระทบหลังประกาศใช้ ว ๒๓ เรื่องเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - ขาดผู้บริหารเนื่องจากข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ ว ๒๓ กรณีมีนักเรียนไม่ถึงจ านวน 
๑๒๐ คน ไม่สามารถแต่งตั้งผู้บริหารได้ 

 - ขาดครูในวิชาเอกเฉพาะและไม่สามารถจัดสอนแทนได้ ซึ่งมีความส าคัญจ าเป็นมากต่อ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

 - ธุรการโรงเรียนหากมีการลาออกจะไม่ได้รับจัดสรรอัตราต าแหน่งคืน ท าให้ภาระงาน
พิเศษของครูเพ่ิมขึ้น เช่น งานการเงิน พัสดุ และธุรการ 

 - โรงเรียนขาดแคลนต าแหน่งนักการภารโรง  



๑๑ 
 

   ๒. ดร.ทนง ทศไกร ต าแหน่ง สมาคมครูจังหวัดนครสวรรค์ 
   ประเด็นที่เสนอ การบริหารจัดการและสวัสดิการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน ดังนี้ 

 - บรรจุเป็นข้าราชการครู หลังจากเรียนจบ เช่นเดียวกับทหารและต ารวจ 
  - ปรับฐานเงินเดือน ซึ่งการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการล่าสุดเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

  - การแก้ไขสูตรบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ทั้ง ๓ ฉบับ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอ
รายชื่อให้ครบ ๑๐,๐๐๐ คน โดยขอแก้ไขสูตรการค านวณให้หารด้วย ๓๐ 

   เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
  - การคืนต าแหน่งของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงต าแหน่งธุรการและภารโรง 
หากมีการเกษียณอายุราชการแล้ว 

 - งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ เช่นงบประมาณรายหัว และค่าอาหารกลางวัน 
 - ควรจัดสรรสื่ออุปกรณ์ ICT ให้เท่าเทียมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 

   ๓. นายพงษ์เทพ  เจริญไทย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 
  ประเด็นที่เสนอ ผลกระทบหลังประกาศใช้ ว ๒๓ เรื่องเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - การจัดการสอนไม่ต่อเนื่องเพราะเมื่อครูจ้างสอนสอบบรรจุได้ก็ต้องจ้างคนใหม่ 
 - จ านวนบรุคลากรสายครูผู้สอนไม่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
 - โรงเรียนต้องใช้เงินรายได้และเงินอุดหนุนจ้างครูเพ่ือบริการการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ ท าให้กระทบต่อการเงินในการบริหารโครงการต่าง ๆ 
 - โรงเรียนต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับปริมาณครู 

 - การจัดสรรอัตราก าลังล่าช้า และขาดแคลนกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่เสมอภาคและเท่าเทียม 

 - ต าแหน่งครูถูกเกลี่ยไปที่อื่น และน าต าแหน่งครูไปก าหนดเป็นต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งไม่จ าเป็นส าหรับโรงเรียนบางขนาด 

 - ต าแหน่งรองผู้อ านวยการเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งไม่เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
 - โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการจัดหาครูในวิชาเอกที่ขาดแคลนได้ โดยเฉพาะวิชาเอก

เกษตรศาสตร์ 
 - การคิดเกณฑ์อัตราครูลดลงมากเนื่องด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาต้องมีโครงสร้างวิชาที่

ต้องเสริมเพ่ิมเติมแก่นักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
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   ๔. ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค ์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ 
  ประเด็นที่เสนอ ผลกระทบหลังประกาศใช้ ว ๒๓ เรื่องเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   - แนวทางในการด าเนินการหรือการมอบหมายจาก สพท.เกิดความแตกต่างกันตาม
บริบทของโรงเรียน 

 - ปัญหาการแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ที่ กคศ.ก าหนดกับที่ไดร้ับจัดสรรไม่
สอดคล้องกัน เนื่องจากการจัดสรรอิงตาม จ.๑๘ ของ สพท.ซึ่งรวมต าแหน่งว่างที่ไม่มีคนครอง ท าให้ทุก
โรงเรียนเกินเกณฑ์ (ครูเกินแต่จริงๆ แล้วไม่มีตัวตน) 
   - การปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินท าให้การวางแผนรับการประเมินคลาดเคลื่อน เช่น  
การท านวัตกรรม หากวางแผนท านวัตกรรมที่ใช้สอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จะไม่สามารถน ามาใช้ใน
รอบประเมินครั้งที่ ๑ จึงต้องปรับเปลี่ยนข้อมูลในข้อตกลงพัฒนางาน 
   - กฎเกณฑ์ระเบียบที่มากขึ้นในด้านการประเมินต้องมีการพัฒนาให้ครบทั้ง ๕ ด้าน และ
บางเรื่องก็ไม่เหมาะกับบริบทของโรงเรียน เพราะนักเรียนในตัวเมืองและนักเรียนตามชุมชนมีสภาพ
ครอบครัวที่ต่างกัน 

 - โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน ๒๕๗ โรงเรียน เฉลี่ยขาดครูโรงเรียนละ ๔ คน 
 - โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน ๓ โรงเรียน เฉลี่ยขาดครูโรงเรียนละ ๑ คน 

   ๕. นายเพชรรัตน์  นิ่มพันธุ์  ต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
  ประเด็นที่เสนอ ผลกระทบหลังประกาศใช้ ว 23 เรื่องเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 - ขอความช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันของนักเรียนให้มากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอกับ
นักเรียน จาก ๒๑ บาท เป็น ๓๐ บาทต่อคนเป็นอย่างน้อย โดยเฉพาะควรให้ถึงมัธยมขยายโอกาส เพราะ
มีนักเรียนยากจนเป็นหลัก 
  - การขาดแคลนนักการภารโรง เนื่องจากเกษียณแล้วต้องตัดอัตราก าลัง ตามระเบียบที่
ก าหนด ควรมีการแก้ไขระเบียบให้โรงเรียนได้มีนักการภารโรง 
  สรุปข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหา ผลกระทบหลังประกาศใช้ ว ๒๓ เรื่องเกณฑ์
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
  ๑) บรรจุข้าราชการ ต าแหน่ง ๓๘ ค (๒) ที่มีหน้าที่งานเฉพาะตามต าแหน่งโดยเร็ว  
เพื่อมาปฏิบัติงานแทนครูที่มีภาระงานสอนเป็นจ านวนมากในปัจจุบัน 
  ๒) ควรใช้เกณฑ์เดิมส าหรับโรงเรียนมัธยม 
  ๓) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการควรใช้เกณฑ์เดิม 
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  ๔) ควรจัดพนักงานมาให้ครบทุกงาน เช่น ธุรการ พัสดุ วัดผล การเงิน พนักงานขับรถ 
คนงาน 
  ๕) หลักสูตร ปวช.ควรมีเกณฑ์อัตราก าลังโดยเฉพาะ 
  ๖) ควรมีครูครบทุกสาระ หากต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นเลิศ 
  ๗) ขออัตราพนักงานราชการ 
  ๘) ควรปรับสูตรค านวณอัตราก าลังในส่วนของ สพม.ใหม่ 
  ๙) ควรเปลี่ยนต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียนที่จัดสรรมาให้โรงเรียนขนาด ๑๒๐ คน
ขึ้นไป เป็นอัตราครูผู้สอน 

   ๖. นายสุธน  อ่อนเฉย  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนธนศรี 
   ประเด็นปัญหา การสร้างวิทยาลัยอาชีพชุมแสง 

 - ไม่มีวิทยาลัยการอาชีพในอ าเภอชุมแสงทั้ง ๆ ที่เป็นอ าเภอขนาดใหญ่ 
  - นักเรียนที่ไม่มีทุนเรียนต่อ จึงไปประกอบอาชีพอย่างไม่มีจุดหมาย 
 - เยาวชนเรียนรู้ตามความถนัดในอาชีพของตนเอง 
 - ให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของความสามารถตนเอง 
 - เด็กไม่เข้าเรียนสร้างปัญหาในสังคม 

 - ขาดสถานที่เรียน องค์ความรู้อาชีพ และหมดโอกาสในการท างานหารายได้ เมื่อมี
ครอบครัวหรืออยู่ตามล าพัง 

 - สภาพครอบครัวยากจนมากขึ้น เพราะเด็กเยาวชนตกงาน สร้างภาระแก่ครอบครัวจน
เกิดความอยากจนต่อเนื่อง 

 - วัยหนุ่มสาวเยาวชนไม่ได้สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ 
 - การศึกษาความรู้ทางสามัญไม่สามารถตอบโจทย์ให้เด็กเยาวชนที่มีความสามารถทาง

ปัญญาไม่ดีได้ 
 
๑๓.๒  กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

  (๑) การลงพ้ืนที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และประชาชนของอ าเภอ
พยุหะคีรี ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี  
จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา 
ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่และตัวแทนพ่ีน้องประชาชนอ าเภอ 
พยุหะคีรี จ านวน ๓๐ คน โดยมี นายจุมพฏ  วรรณฉัตรศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และ 
เรือตรี วิทยา  เกล้าวิกรณ์ นายอ าเภอพยุหะคีรี และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟัง
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ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนประชาชนให้ความสนใจในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างดียิ่ง สรุปประเด็นได้ดังนี้ 

๑. ด.ต.อ านวย  ล้อมรืน่ ตัวแทนภาคประชาชน 
เรื่องที่เสนอ ขอให้มณฑลทหารที่ ๓๑ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๔) ยกเลิกการออก

หนังสือส าคัญที่หลวง (น.ส.ล.) ที่ใช้เป็นพื้นที่ฝึกทหาร และยกเลิกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๙  
สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 

  พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๙ ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินของ ๓ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
ปากน้ าโพ (ปัจจุบันคืออ าเภอเมืองนครสวรรค์) อ าเภอโกรกพระ และอ าเภอพยุหะคีรี ประกอบด้วย ๗ 
ต าบล ได้แก่ ต าบลหนองปลิง ต าบลเขาทอง ต าบลสระทะเล ต าบลย่านมัทรี ต าบลยางตาล ต าบลกลาง
แดด และต าบลนครสวรรค์ออก เนื้อที่ประมาณ ๑ แสนไร่เศษ เป็นพ้ืนที่ฝึกของกองพันทหารปนืใหญท่ี่ ๔ 
ซึ่งปัจจุบันกรมธนารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ดูแลพ้ืนที่ และพ้ืนที่ดังกล่าวประชาชนต าบลเขาทอง
ตั้งแต่บรรพบุรุษได้แผ้วถางท ากินมาก่อนพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๙ และตกทอดมาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน 
จนถึงปัจจุบัน จึงไม่เป็นธรรมและได้ประกาศทับที่อยู่อาศัยที่ดินท ากินของประชาชน 
  ความต้องการ 
   ๑) ขอคัดค้านการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (แปลงพื้นที่ฝึกของกองพันทหารปืน
ใหญ่ที่ ๔) เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวประชาชนอยู่อาศัยท ามาหากินไม่เหมาะส าหรับการฝึกของทหาร 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๒) ยกเลิกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๔๗๙ ก าหนดเขตหวงหา้มที่ดนิของ ๓ อ าเภอข้างตน้ 

๓. นายสุนทร  สงุเรือง ต าแหน่ง นายก อบต.น้ าทรง 
  เรื่องที่เสนอ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการขุดลอกหนองน้ าทรง ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ในพ้ืนที่อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
  เนื่องจากหนองน้ าทรงมีพ้ืนที ่๑,๐๕๕ ไร่ อยู่บริเวณหมู่ที่ ๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๑๐ ต าบลน้ า
ทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ สภาพปัจจุบันมีความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้เต็ม
ศั กยภาพ รวมทั้ งมี วั ช พืชปกคลุมจ านวนมากกีดขวางทางน้ า  ท า ให้น้ า ระบายไม่สะดวก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ด าเนินการขุดหลอกหนองน้ าทรงไปแล้วจ านวน ๑๓๘ ไร่ คงเหลือพ้ืนที่ประมาณ ๙๑๗ ไร่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลน้ าทรงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ าทางธรรมชาติ จึงได้จัดท าโครงการขุด
ลอกหนองน้ าทรง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค  
ท าการเกษตรและสร้างรายได้จากการท าประมงให้กับประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป 
   
 



๑๕ 
 

ความต้องการ 
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
       ๑) เพื่อให้หนองน้ าทรงเป็นแหล่งน้ าทางธรรมชาตสิ าหรบัเปน็ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า และ
เพาะพันธุ์สัตว์น้ า 
  ๒) เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยมีพ้ืนที่รองรับน้ าท่วม ชะลอความรุนแรงการ
ไหลบ่าของน้ า และเป็นพื้นที่ระบายน้ าจากการท าการเกษตรของประชาชน 
       ๓) เพ่ือให้หนองน้ าทรงเป็นแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา และเป็นแหล่งน้ าในการ
ท าการเกษตรให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
       ๔) เพ่ือให้หนองน้ าทรงเป็นแหล่งอาหาร และเป็นพ้ืนที่สร้างรายได้จากการท าประมง
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
       ๕) เพื่อป้องกันการบุกรุกหนองน้ าสาธารณประโยชน์ 
       ๖) เพ่ือก าจัดวัชพืชและผักตบชวาที่ปกคลุมขัดขวางการระบายน้ า และสร้างสมดุลใน
ระบบนิเวศน์ 

๔. นายประจวบ  หมีทอง  ต าแหนง่ นายก อบต.เขากะลา 
  เรื่องที่เสนอ ขอขยายเขตประปาภูมิภาคในพ้ืนที่ต าบลเขากะลาและต าบลนิคมเขา 
บ่อแก้ว อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ าอุปโภคบริโภค 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
  เนื่องจากในพ้ืนที่อ าเภอพยุหะคีรีโดยเฉพาะต าบลเขากะลาและต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว
เป็นพ้ืนที่สลับเนิน ไม่มีแม่น้ าหรือคลองสายหลัก จึงประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง โดยเฉพาะน้ าอุปโภค
บริโภคประกอบกับการให้บริการน้ าประปาของ กปภ. ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ ท าให้ปัจจุบันเป็นระบบ
ประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแบบผิวดินและบาดาล ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอรับการ
สนับสนุนน้ าประปาจาก กปภ. สาขาพยุหะคีรี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอปุโภคบริโภค โดยไดร้บั
สนับสนุนน้ าจาก อบต.เขากะลา จ านวน ๑,๕๑๒,๐๐๐ ลิตร และอบต.นิคมเขาบ่อแก้ว จ านวน 
๔๙๘,๐๐๐ ลิตร 
  ความต้องการ 
  ๑. ระยะเร่งด่วน อยากได้ระบบประปาส่วนภูมิภาค และด าเนินการหาแหล่งกักเก็บน้ า
ต้นทุน ส าหรับการผลิตประปาหมู่บ้าน  
       ๒. ระยะยาว ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างประปาส่วนภูมิภาคให้ครอบคลุม เพ่ือแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน 

 



๑๖ 
 

๕. นายสนอง  ผกูพันธ ์ รองนายก อบต. นิคมเขาบ่อแก้ว 
  เรื่องที่เสนอ ขอให้ช่วยติดตามและช่วยผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ าและขยาย
เขตบริการจ าหน่ายน้ าประปาจากการประปาภูมิภาคสาขาอ าเภอพยุหะคีรี ถึงต าบลนิคมเขาบ่อแก้ว 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
  เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลเขาบ่อแก้วเป็นพ้ืนที่แล้วซ้ าซาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่สูงประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้น้ าจากระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งในต าบลนิคมเขาบ่อแก้วมีระบบประปาหมู่บ้านทั้งหมด ๓๓ แห่ง 
แบ่งเป็นระบบประปาบาดาลจ านวน ๒๗ แห่ง ประปาผิวดินจ านวน ๖ แห่ง ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปีจะ
ประสบปัญหาน้ าประปาไม่พอใช้เนื่องจากน้ าต้นทุนไม่เพียงพอทาง อบต.นิคมเขาบ่อแก้วจึงต้องจัดรถบรรทุก
น้ าและขอการสนับสนุนน้ าจากหน่วยงานราชการอื่นๆ เพ่ือขอการสนับสนุนการส่งน้ าเข้ามาในพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 
๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน จ านวน ๔,๗๑๖ เที่ยวๆละ ๖,๐๐๐ ลิตร เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
  ความต้องการ 
  ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกวุฒิสภาให้ช่วยด าเนินการติดตามและช่วยผลักดันเรื่อง
การขอขยายเขตประปาตามหนังสือที่ทางอบต.นิคมเขาบ่อแก้วได้ขอรับการสนับสนุนไปที่การประปา
ภูมิภาคพยุหะคีรีเลขที่ นว ๗๔๑๐๓/๓๑๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ จ านวนเงินงบประมาณ 
๖๖,๕๘๐,๐๐๐ บาท 

๖. นายสุรพล  ภู่สาศ ก านนัต าบลสระทะเล 
  เรื่องที่เสนอ ขอให้ช่วยผลักดันโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าท าการเกษตร ในพ้ืนที่ต าบลสระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 
  สภาพปัญหา/ข้อเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่อง 
  เนื่องจากต าบลสระทะเลประสบปัญหาฝนแล้งซ้ าซาก ท าให้ท านาได้เพียงปีละ๑ ครั้ง 
โดยการอาศัยน้ าจากน้ าฝนจากธรรมชาติที่ไม่แน่นอน บางปีฝนตกมากบางปีฝนน้อย 
  ความต้องการ 
  อยากให้มีการสูบน้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยามาเติมในอา่งเก็บน้ าที่ด าเนินการสร้างเสร็จแลว้
ด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ือสามารถจ่ายน้ าไปตามคลองชลประทานให้แก่ประชาชนเพ่ือใช้ในการท า
การเกษตร    

   ๗. นายเสวก  อินพิทักษ ์รองนากยกเทศมนตร ี 
เรื่องที่เสนอ การท านานอกฤดูกาล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 

  ข้อเสนอแนะ 
  ๑. รัฐบาลควรประกาศเป็นนโยบายเรื่องการท านาปีละ ๒ ครั้ง ในเขตชลประทาน และ
อยากให้รัฐบาลเป็นผู้ออกค่ากระแสไฟฟ้า ชาวนาจะได้ไม่ต้องมีภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายการท านา 
       ๒. ผลักดันการท านานอกฤดูกาล โดยการท านาหลังน้ าลดและการท านาปรัง 



๑๗ 
 

       ๓. การสูบน้ าในการท านานอกฤดูกาล โดยให้ปรับปรุงโรงสูบน้ าและงบประมาณในการ
สูบน้ านอกฤดูกาลท านา (ค่าไฟฟ้า) 
 

 (๒) วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู ่“โคก หนอง นา โมเดล” ณ บ้านหาด
เจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลน้ าทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) น าโดย พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่รับฟังการบรรยายสรุปและความคิดเห็นของ
หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๕๐ คน โดยมี นายจุมพฏ  วรรณฉัตรสิริ และ
นางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และเรือตรี วิทยา  เกล้าวิกรณ์ นายอ าเภอ
พยุหะคีรี และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เยี่ยมชมการด าเนินการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” เพ่ือดูพ้ืนที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับต าบล จากนั้นรับฟังข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ สรุปได้ดังนี้ 
  เรื่องที่เสนอ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาโมเดล (บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 
๑๑ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์) 
  ข้อเสนอแนะ 

๑) อยากให้มีการสนับสนุนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (solar cell)โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่
ไม่มีไฟฟ้าใช้ในการท าการเกษตร และควรปรับกฎเกณฑ์ระเบียบในการขอใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้
เข้าใจง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

     ๒) อยากให้มีการเพ่ิมงบประมาณในการท าโครงการโคกหนองนาโมเดลให้มากขึ้น 
เพราะงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่องในการส่งเสริมการท าเกษตร  

     ๓) รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์ในการท าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวหรือเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและสนใจมากขึ้น 

     ๔) เครือข่ายในการท าโครงการโคกหนองนาโมเดลควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใน
ระดับอ าเภอและจังหวัด เพ่ือท าให้ได้รับความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

     ๕) ควรสร้างสิ่งที่ถาวรในพ้ืนที่ท าการเกษตร เช่น อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร  
เป็นต้น เพื่อให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมบ่อยๆ 
  ผู้เสนอ 

๑. นายธนภัทร  คุ้มทรัพย์  เกษตรกรครัวเรือนต้นแบบ CLM 
๒. นางจิรภา เชื้อดวงผุย  พัฒนาการ จ.นครสวรรค์ 
๓. นายพะเนตร์  โพสพ ผู้ใหญ่บ้าน 



๑๘ 
 

 (๓) (คณะย่อย) วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) คณะย่อย น าโดย พลเอก ชาติอุดม  ติดถะสิริ นายณรงค์  
สหเมธาพัฒน์ และนายทรงเดช  เสมอค า สมาชิกวุฒิสภา ลงพ้ืนที่พบปะคณะผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ชุมแสง จ านวน ๒๐ คน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประเด็นการกระจายอ านาจถ่ายโอน รพสต. ให้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมี นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์  ต าแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
นครสรรค์ และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาได้รับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ  
สรุปได้ดังนี้  
  ๑. นายจักราวุธ  จุฑาสงฆ์  ต าแหนง่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดันครสรรค์ 
   ประเดน็ปัญหา การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวดั 
   ปัญหาที่ต้องจัดการก่อนการถ่ายโอน 

 ๑) การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               
ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ และงบกลางค่าบริการทางการแพทย์ จัดสรรเป็นงบด าเนินงานตามโครงการใน
แผนปฏิบัติการพัฒนาสุขภาพประชาชน ที่ด าเนินงานโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

๒) การจดับรกิารตามพระราชบัญญตัิระบบสขุภาพปฐมภูมิ ปี ๒๕๖๒  
๓) ระเบียบเงนิบ ารุง รพสต. 
๔) ความก้าวหน้าของบุคลากร / กรอบอัตราก าลงั 
๕) Catch hunt Area – อบจ. อบต. เทศบาล 

   ๒. นายกิตติศกัดิ ์ เขียวเกษม  ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอลาดยาว 
   ประเดน็ปัญหา การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวดั 
   ๑) ความเร่งรีบในการถ่ายโอน ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมของ อบจ.ในการรับการถา่ย
โอน รพ.สต. ในเรื่องต่าง ๆ เช่น คน เงิน ของ และระบบบริการที่จะดูแลประชาชน เป็นต้น 
   ๒) เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางแห่งบางคน สมัครใจไปเพราะถูกบอกว่าถ้าไม่ไปจะมีความผิด
ตามมาตรา ๑๕๗ เป็นต้น 
   ๓) บางคนต้องไปเพราะ รพ.สต.ขอไป ถ้าตัวเองไม่ไปก็ต้องย้ายไปที่อื่น เมื่อไม่อยากย้าย
ก็จ าเป็นจะต้องไปทั้ง ๆ ที่ไม่อยากไป 
   ๔) รพ.สต.หรือ เจา้หน้าที่ขอถอนตัวไมไ่ป อบจ.กไ็ม่ยอมให้ถอนตวั 
   ๕) ความก้าวหน้าของเจ้าหน้าที่ เงินสนับสนุน จ านวนบุคลากร กระทรวงสาธารณสุขมี
การดูแลและสนับสนุนน้อย ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าไปอยู่ อบจ.น่าจะดีขึ้นกว่าเดิม 
 
 
 



๑๙ 
 

   ๓. นายณรงค์  ตั้งศิริชัย  ต าแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นเนินศาลา 
   ประเดน็ปัญหา การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวดั 
   - กระทรวงสาธารณสุขต้องมีแผนพัฒนาหน่วยปฐมภูมิอย่างชัดเจน และใช้ได้จริง เช่น 
งบประมาณ ความก้าวหน้า ฯลฯ และต้องการให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีรับฟัง (รพ.สต.ทั่วประเทศ) 
กระทรวงสาธารณสุขต้องมีความจริงใจ 

   ๔. นายธนานนท์  ศรีนนท์  ต าแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงเมืองใต้ 
   ประเดน็ปัญหา การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวดั 
   - ขาดบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดวัสดุอุปกรณ์ ในการให้บริการประชาชนอย่างมี
มาตรฐาน คุณภาพ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข 

   ๕. นางพรทิพย์  ตระกูลพันธ์ ต าแหน่ง ผอ.สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน 
   ประเดน็ปัญหา การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวดั 
   - ขอขยายกรอบอัตราก าลัง ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองเบน และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้มีมากกว่า 1 ต าแหน่ง 

   ๖. นายพิสิฏฐ์  โมกขศักดิ์  ต าแหนง่ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาทอง 
   ประเดน็ปัญหา การกระจายอ านาจ ถ่ายโอน รพ.สต.ใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวดั 
   - การกระจายอ านาจในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาทองไปขึ้นกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนจะได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตรงเป้าหมาย
มากกว่าที่เป็นอยู่   
  ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รว่มแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ในการด าเนินการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับคณะสมาชิกวุฒิสภาจะได้พิจารณาน าไปด าเนินการภายใต้บทบาท 
หน้าที่ และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป 
 
๑๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ 

 มีการประชาสัมพันธ์ จ านวน ๖๒ ครั้ง แบ่งเปน็  
 ๑. สื่อภายใน (สื่อของวฒุิสภา) จ านวน ๔๖ ครั้ง 
  - เฟสบุ๊ค ๔ ครัง้ 
  - ทวติเตอร ์๒ ครัง้ 
  - ไอจ ี๒ ครัง้ 
   - เว็ปไซด์ ๒ ครัง้ 
  - ไลน์ ๓๑ ครั้ง 
  - สารวฒุิสภา ๑ ครั้ง 
  - ยูทูป ๔ ครั้ง 



๒๐ 
 

 ๒. สื่อภาครัฐ ๘ ครั้ง 
  - กรมประชาสมัพันธ ์ทีว ี๑ ครั้ง / วิทยุ ๒ ครั้ง / ออนไลน์ ๕ ครัง้ 
 ๓. สื่อท้องถิน่ จ านวน ๕ ครัง้ 
  - ออนไลน์ ๕ ครัง้ 
 ๔. สื่ออืน่ๆ ๓ ครั้ง 
   - ออนไลน์ ๓ ครัง้ 
 
๑๕. รายงานการประเมินผลจากแบบสอบถาม 
  การจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จั งหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)  
ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ – วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ อ าเภอชุมแสง และ
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐๐ คน การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน ๒๕๐ ชุด โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืน 
จ านวน ๒๔๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๐ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
  
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ๑. เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 
หญิง 

๑๖๗ 
๘๒ 

๖๗.๐๗ 
๓๒.๙๓ 

รวม ๒๔๙ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ๒. อาย ุ

เพศ จ านวน ร้อยละ 

๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

๖๙ 
๑๐๕ 
๓๕ 
๑๓ 
๒๗ 

๒๗.๗๑ 
๔๒.๑๗ 
๑๔.๐๖ 
๕.๒๒ 

๑๐.๘๔ 
รวม ๒๔๙ ๑๐๐.๐๐ 

  



๒๑ 
 

 ๓. ระดับการศกึษา 
 

  

  

 

 

 

 
  
 ๔. อาชีพหลกั 

อาชีพหลกั จ านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ค้าขาย 
รับจ้าง 
อื่นๆ 

๑๐๖ 
๘๕ 
๒๔ 
๒๓ 
๑๑ 

๔๒.๕๗ 
๓๔.๑๔ 
๙.๖๔ 
๙.๒๔ 
๔.๔๒ 

รวม ๒๔๙ ๑๐๐.๐๐ 
  
 ๕. ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าทีแ่ละอ านาจของสมาชกิวุฒสิภาจากช่องทางใด (ตอบได้มากกวา่ ๑ ข้อ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศกึษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศกึษา 
ปริญญาตร ี

ประถมศกึษา 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า 

สูงกว่าปรญิญาตรี 
ไม่ได้เรียนหนังสือ 

๙๔ 
๗๓ 
๒๘ 
๑๓ 
๔๐ 
๑ 

๓๗.๗๕ 
๒๙.๓๒ 
๑๑.๒๔ 
๕.๒๒ 

๑๖.๐๖ 
๐.๔๐ 

รวม ๒๔๙ ๑๐๐.๐๐ 

ช่องทางการรับรู ้ ร้อยละ 

วิทยุ/โทรทศัน ์
บุคลากรภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านนั 

อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อสิ่งพิมพ์ 

อื่น ๆ  

๕๓.๘๒ 
๔๒.๙๗ 
๔๐.๑๖ 
๒๘.๑๑ 
๔.๐๒ 



๒๒ 
 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดนครสวรรค ์

ความคิดเห็น 
ร้อยละ 
(%) 

ระดับความ
คิดเห็น 

๑. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปกครองในระบอบ 
    ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 

๗๗.๕๙ มาก 

๒. ท่านมีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ๗๕.๑๐ มาก 
๓. จากการลงพื้นที่ของสมาชิกวฒุิสภาท่านได้รับความรูแ้ละ 
    สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปญัหาในการด าเนินชีวติ 

๗๐.๐๔ มาก 

๔. ท่านรบัทราบบทบาทหนา้ที่และอ านาจของวฒุิสภา ๖๗.๒๓ ปานกลาง 
๕. ท่านทราบเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของวฒุิสภาที่เกี่ยวกับ 
    การปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ 

๖๖.๒๗ ปานกลาง 

๖. ท่านได้รู้จักสมาชิกวฒุิสภาอย่างใกล้ชิด ๖๐.๑๖ ปานกลาง 
รวม ๖๙.๔๐ มาก 

 

ส่วนที่ ๓  ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องใดบ้าง 

 - ชะลอกฎหมายกระจายอ านาจ รพสต. ไปอยู่กับ อบจ. หรือทดลองกระจายอ านาจ เพ่ือลด
ปัญหาและอุปสรรค 
 - กฎหมายการศึกษา 
 - สวัสดิการข้าราชการครู อัตราก าลังครูเหมาะสม ปรับเงินเดือนข้าราชการครู 
 - ต้องการปรับปรุงแก้ไขคนทีท าผิดซ้ าซากให้มีการรับโทษหรือเพ่ิมโทษให้มาก 
 - กฎหมายทารุณกรรมสัตว์ ขอให้โทษลดลง 
 - ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายคุ้มครองสุนัข 
 - ความเท่าเทียมในสังคม หลักประกันสุขภาพ สิทธิการรักษาพยาบาล 
 - ปรับกฎหมายที่ดินท ากิน 
 - ยกเว้นกฎระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานทีมีหน้าที่รับผิดชอบในหน้าที่ให้มีการแก้ไขให้
สอดคล้องกับปัจจุบันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ในบึงบอระเพ็ดที่มีหน่วยงานดูแลหลายภาคส่วน 
 - เรื่องการค้ าประกันผู้ค้ าไม่ต้องชดใช้เรื่องค่าเสียหายร่วมกับผู้เช่าซื้อ 
 
 

  



๒๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ประมวลภาพ 
โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จงัหวัดนครสวรรค ์

----------------------------------------------  
๑. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอชุมแสง ต าบลเกยไชย อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ า บึงบอระเพ็ด ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๓. (คณะย่อย) ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ต าบลพิกุล อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระทะเล  ต าบลสระทะเล อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

๕. ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ณ บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖. (คณะย่อย) ณ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพยุหะคีรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


